

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

(๑) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นายภาคภูมิ เผือกพันธ์

๐๒

นายกฤติน ขจรวงศ์สถิต

(๒) วัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น www.kkh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัคร

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นพร้อมใบสมัครรับการคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โปรดนำหลักฐานไปติดต่อที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณสมบัติ

ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ชาญชัย จันทรรชัยกุล

(นายชาญชัย จันทรรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

